



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ได้กำหนดนโยบายและมาตรการให้สถาบันอุดมศึกษาออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์และมาตรการในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ดังนี้

๑. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องมุ่งส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกแก่สาธารณชน เคารพสิทธิเสรีภาพ มีความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรง ไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายหรือจิตใจ และไม่ดื่มสุราและเสพสิ่งมีนมเมาทุกชนิด
๒. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องจัดทำเป็นโครงการ มีรายละเอียดชัดเจน เช่น หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ กำหนดระยะเวลา สถานที่ กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรมกลุ่มนักศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม และอาจารย์ผู้ควบคุมกำกับดูแล (อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชา) โดยนำเสนอขออนุมัติหรือขออนุญาตต่อวิทยาลัยฯ ผ่านความเห็นชอบจากหลักสูตรวิชา สาขาวิชา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาตามลำดับ ยกเว้นสโมสรนักศึกษาให้นำเสนอขออนุมัติต่อวิทยาลัยฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ทั้งนี้จะดำเนินการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติหรืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น
๓. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน จะต้องยุติภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. และให้จัดกิจกรรมได้ภายในวิทยาลัยฯ เท่านั้น
๔. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หลักความเสมอภาค กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ของสถาบัน ถือเป็นความผิดวินัย มีโทษทั้งนักศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามแต่กรณี
๕. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ให้ยึดแนวการดำเนินงานตามประกาศนี้ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤทัย ใจเปี่ยม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ